

## Bản cập nhật COVID-19

### Một loại vắc xin COVID-19 mới sẽ có sẵn cho người lớn

Người lớn hiện có một lựa chọn vắc-xin khác để bảo vệ mình khỏi bệnh tật nghiêm trọng do COVID-19. Vào ngày 13 tháng 7, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã cho phép sử dụng khẩn cấp (EUA) cho Vắc xin Novavax COVID-19, thuốc hỗ trợ. Tuần trước, Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) của CDC đã khuyến nghị Novavax cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Novavax được dùng dưới hình thức hai lần chích ngừa, cách nhau ba tuần. Theo đề nghị của Bộ Y tế Virginia, dự kiến các điểm chích ngừa vắc xin COVID-19 của Sở Y tế Quận Fairfax sẽ bắt đầu cung cấp Novavax vào khoảng Tháng 8.

Không giống như vắc xin mRNA COVID-19, Novavax chứa protein đột biến SARS-CoV-2 và tá dược Matrix-M, dựa trên cùng một công nghệ vắc xin sử dụng protein để phát triển phản ứng miễn dịch. Các loại vắc-xin khác được sản xuất bằng công nghệ này bao gồm thuốc chích ngừa viêm gan B, uốn ván và bạch hầu. Trong các thử nghiệm lâm sàng trên khoảng 26,000 người, vắc-xin Novavax có hiệu quả 90.4% trong việc ngăn ngừa COVID-19 ở mức độ nhẹ, trung bình hoặc nặng. Các tác dụng phụ thường được biết là đau/yeu, đỏ và sưng tại vết chích ngừa, mệt mỏi, đau bắp thịt, nhức đầu, đau xương khớp, buồn nôn/ói và sốt.

### Dữ liệu về vắc xin cho trẻ em hiện có trên Trang chính COVID-19

Với việc có thêm trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi được phép chích ngừa vắc-xin, Sở Y tế Quận Fairfax đã thêm nhóm tuổi này vào [Bảng điều khiển Dữ liệu về Thuốc chủng ngừa COVID-19](#). Các bản cập nhật mới nhất được tìm thấy trên trang 2 và bao gồm tổng số người đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin COVID-19.

Với việc bổ sung nhóm tuổi này, hiện nay có hơn 1 triệu cư dân Fairfax Health District từ 6 tháng tuổi trở lên đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin COVID-19. Và gần 2.5 triệu liều đã được tiêm trong Khu Y tế kể từ khi vắc-xin này có sẵn. Trang chính được cập nhật từ Thứ Hai đến Thứ Sáu vào khoảng 11:30 sáng.

### Dịch vụ Có sẵn Thuốc chủng ngừa COVID-19 Không cần lấy hẹn cho Trẻ

Các bậc phụ huynh vẫn chưa cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi đến chủng ngừa COVID-19 có thể chọn một trong hai điểm tiêm chủng COVID-19 ở Quận Fairfax. Cả vắc xin Moderna và Pfizer đều có sẵn tại hai địa điểm sau:

- [The Fairfax County Government Center, 12000 Government Center Parkway, Fairfax, VA 22035](#)
- [The Hyland South Fairfax County Government Center, 8350 Richmond Highway, Alexandria, VA 22309](#)

Phụ huynh cũng có thể cho con đến văn phòng bác sĩ nhi khoa của con mình để được vắc xin. Một số hiệu thuốc (và Chợ có hiệu thuốc) cũng có thể cung cấp một hoặc cả hai loại vắc xin cho

trẻ. Tuy nhiên, luật hiện hành của Virginia giới hạn độ tuổi của trẻ em mà dược sĩ có thể tiêm vắc-xin cho những trẻ là từ 3 tuổi trở lên, vì vậy bạn nên gọi điện thoại trước để biết có sẵn không và nhóm tuổi được tiêm vắc-xin tại các hiệu thuốc dựa trên số thuốc nhà cung cấp có sẵn là gì.

Cách [giảm căng thẳng khi đem trẻ đến chích ngừa](#), [làm thế nào để ôm con của bạn](#) trong khi chích ngừa, và các mẹo về việc chuẩn bị cho con quý vị [có sẵn từ CDC](#). Phụ huynh và người chăm sóc cũng có thể xem trong [www.vaccines.gov](http://www.vaccines.gov) hoặc xem trong [Phòng khám của Bộ Y tế](#) để tìm địa điểm cung cấp vắc-xin COVID-19.